

Số: **947** /QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày **01** tháng **9** năm **2015**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính**

**TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM**

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Pháp chế,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Trưởng ban Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, PC (3).



**Nguyễn Thị Minh**

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2015

### **KẾ HOẠCH**

**Triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 947./QĐ-BHXH ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)**

Thực hiện nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam được giao tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (sau đây gọi là Chỉ thị), BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị với các nội dung sau đây:

#### **I. Mục đích, yêu cầu**

##### **1. Mục đích**

- Nhằm xác định rõ trách nhiệm của Tổng Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trong triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

- Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

##### **2. Yêu cầu**

- Xác định cụ thể các nội dung nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm thực hiện của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thời hạn hoàn thành, kết quả công việc.

- Tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

#### **II. Nhiệm vụ, trách nhiệm, thời gian thực hiện**

<b>STT</b>	<b>Nhiệm vụ</b>	<b>Trách nhiệm thực hiện</b>	<b>Thời gian thực hiện</b>
1	Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã được Chính phủ, Thủ tướng	- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; - Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.	Hàng năm



	Chính phủ xác định tại Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016; Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-TTG ngày 06/01/2015 và Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020		
2	Tổ chức rà soát, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính, xác định chi phí tuân thủ TTHC trong phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam; trên cơ sở đó cắt giảm hoặc đề xuất cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ TTHC	- Thủ trưởng các đơn vị: Pháp chế, Thu, Thực hiện chính sách BHXH, Thực hiện chính sách BHYT, Sổ-thẻ, Tài chính- Kế toán, Trung tâm Công nghệ thông tin; - Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.	Hằng năm
3	Đề xuất sáng kiến cải cách TTHC; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng quy trình giải quyết TTHC nội bộ, bảo đảm nhanh, gọn, khoa học, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC	- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; - Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố	Hằng năm
4	Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thông qua việc đánh giá tác động, tham gia ý kiến, thẩm định TTHC trong dự thảo văn bản thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam. Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công bố, công khai, minh bạch TTHC và giải quyết phản ánh, kiến nghị của các nhân, tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật.	- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; - Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.	Hằng năm
5	Thiết lập hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết TTHC. Triển khai vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo đúng hướng dẫn của Bộ Tư pháp.	- Trưởng ban Pháp chế; - Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.	Hằng năm
6	Xử lý kịp thời các kiến nghị, đề xuất về đơn giản hóa quy định, TTHC thuộc phạm vi quản	- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;	Hằng năm



	lý của BHXH Việt Nam do UBND cấp tỉnh, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ đề nghị; đẩy nhanh tiến độ thực thi phương án đơn giản hóa TTHC khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt		
7	Xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm công bố, công khai, niêm yết TTHC hoặc thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết TTHC đối với cá nhân, tổ chức. Xử lý trách nhiệm công chức, viên chức trực tiếp làm nhiệm vụ tại các đơn vị bị xử lý nêu trên. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị với tư cách người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra vi phạm và thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ.	- Tổng Giám đốc; - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; - Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố; - Giám đốc BHXH quận, huyện.	Hàng năm
8	Định kỳ 6 tháng tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; kịp thời có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.	- Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố	Hàng năm
9	Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng tư vấn cải cách TTHC trong việc khảo sát, đánh giá việc thực hiện cải cách TTHC tại BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh, thành phố. Kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém của Ngành được chỉ ra trong báo cáo đánh giá của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC	- Tổng Giám đốc; - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; - Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.	Hàng năm
10	Bố trí và bảo đảm đầy đủ kinh phí để triển khai các hoạt động cải cách TTHC	- Tổng Giám đốc; - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; - Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.	Hàng năm
11	Xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố.	- Tổng Giám đốc; - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; - Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố.	Hàng năm
12	Nghiên cứu những mô hình mới, cách làm hay trong cải cách TTHC để báo cáo Tổng Giám đốc xem xét, triển khai nhân rộng trong phạm vi toàn Ngành; phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ những mô hình mới, cách làm hay	Trưởng ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và BHXH tỉnh, thành phố	Hàng năm
13	Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về cải cách TTHC trong phạm vi quản lý của BHXH Việt Nam	Trưởng ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên truyền,	Hàng năm

		Báo BHXH, Tạp chí BHXH và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, BHXH tỉnh, thành phố	
14	Tổ chức triển khai đồng bộ, thống nhất cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong toàn hệ thống ngành BHXH	Trưởng ban Pháp chế chủ trì, phối hợp các đơn vị trực thuộc và BHXH các tỉnh, thành phố	Hàng năm
15	Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông	Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc có liên quan và BHXH tỉnh, thành phố	Hàng năm
16	Theo dõi đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ 6 tháng tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc kết quả thực hiện	Trưởng ban Pháp chế	Hàng năm

### III. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phổ biến, quán triệt nội dung Chỉ thị tới tất cả công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ triển khai thực hiện Chỉ thị theo phân công tại Kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6) và hàng năm (trước ngày 15/01 năm sau) báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Pháp chế).

2. Ban Tài chính- Kế toán có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các đơn vị trực thuộc và BHXH tỉnh, thành phố lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

3. Ban Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo trình lãnh đạo Ngành xem xét, quyết định./

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Minh